

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 ธันวาคม 2558

เรื่อง

1. ชลบุรีระดมความคิดพัฒนาการเกษตร
2. คอลัมน์ เกษะข่าวเกษตร
3. คอลัมน์ ทันสถานการณ์: ปลุกข้าวนาปีรอบสองพุ่ง 1.7 ล้านไร่
4. คอลัมน์ ข้าวสั้นก่อนขึ้นแท่นทั่วโลก: ขึ้นทะเบียนแผงค้าอตก.
5. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
6. คอลัมน์ สังคมโพสท์ทูเดย์
7. ภาพข่าว: เยี่ยมชมสหกรณ์
8. บีบีซีตรูกรมไหนดเรียกแจงรายตัว

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
โพสท์ทูเดย์
เดลินิวส์
บ้านเมือง
โพสท์ทูเดย์
สยามรัฐ
เดลินิวส์

ชลบุรีระดมความคิดพัฒนาการเกษตร

นางนุสบา ภูละออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) เปิดเผยถึงผลการจัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี จังหวัดระยอง ว่า

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ของรัฐบาล ที่เน้นเรื่องของพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ การจ้างงาน SMEs ในพื้นที่เหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของ Super Cluster ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ Food Innovation Medical Hub

ดังนั้น Super Cluster จึงเป็นประเด็นหนึ่งในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้อย่างมาก

เนื่องจากต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาการทำ Super Cluster ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออกในเรื่องของสารพิษตกค้าง โดยอีกมุมมองหนึ่งเห็นว่าควรทำ Super Cluster ในภาคการเกษตรด้วย เพื่อสนับสนุน Super Cluster ในภาคอุตสาหกรรม เช่น Super Cluster ยางพารา สนับสนุน Super Cluster ยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งความรู้ด้านการตลาด Demand และ Supply เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต อีกทั้ง ภาครัฐควรมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีศูนย์วิจัยทางธุรกิจการเกษตรชั้นนำและให้ข้อมูลเรื่องการตลาดแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลาลซึ่งเป็นตลาดใหญ่ควรเพิ่มยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลในแผนพัฒนาการเกษตรฯ.



เกษตรข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558...**○ นายบุญยงค์ วรยศ** เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ **ดร.ไพศาล ล้อมทอง** ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีฯ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่สมาชิกโครงการฯ...**○ พลเอก ประสาท สุขเกษตร** เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ในการนี้ **นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ **นายสุรพงษ์ เจียสกุล** เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขานุการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย...**○ นางสุนันทา เทพสาร** ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 12/2558 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 และติดตามความคืบหน้าการเชิญชวนสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันก่อน...**○ “กิด ทางไทย”**

ทันสถานการณ์

ปลุกข้าวนาปีรอบสองพุ่ง 1.7 ล้านไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผลการสำรวจพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา พบว่ายังมีการปลุกข้าวนาปีรอบสองต่อเนื่องเพิ่มอีก 1.7 ล้านไร่ จากที่เก็บเกี่ยวนาปีรอบแรกไปแล้ว 1.6 ล้านไร่ โดยเจ้าหน้าที่ลงไปหารือกับชาวนารับแล้วว่า ระบบชลประทานไม่มีน้ำส่งให้ แต่สาเหตุที่มีการปลุกข้าวนาปีรอบสองเนื่องจากใช้น้ำในพื้นที่ตัวเอง อาศัยน้ำจากบ่อขุด และมีปริมาณฝนตกสะสมอยู่ ทำให้เพียงพอต่อการปลุกข้าว ส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุด ณ วันที่ 1 ธ.ค. มีปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนใหญ่ ประมาณ 4,157 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้อยกว่าล้นตลิ่งที่ผ่าน มา 63 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังรักษามาตรฐานการระบายน้ำปกติ 15 ล้าน ลบ.ม./วัน



•ขึ้นทะเบียนแฝงค้าอตก.

เมื่อ วันที่ 2 ธ.ค.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้รักษาการ ผอ.อ.ต.ก.ไปจัดการขึ้นทะเบียนแฝงค้าในตลาด อ.ต.ก. ซึ่งเป็นประเด็นหลักในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดหรือแผงขาย ที่ต้องมีตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าขาย โดยจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น หากการตรวจสอบพบไม่เป็นตามคุณสมบัติต้องดำเนินการยกเลิกไม่ต่อสัญญาเช่าให้ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2559 คาดหวังให้เกษตรกรมาใช้พื้นที่นำสินค้ามาขายตรงให้ผู้บริโภค และ ผอ. อ.ต.ก.ต้องวางแผนพัฒนาไปข้างหน้ารองรับเกษตรกรได้ทั่วประเทศ.

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก...นสพ.บ้านเมือง
ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2558... ● **ข่าวแรก...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวถ้อยแถลงแสดง
เจตนารมณ์และนโยบายของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ในพิธีเปิด
การประชุมความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Joint Forum of Asia
Pacific Clean Air Partnership : APCAP) ตามคำเชิญของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(United Nation Environment Programme : UNEP) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 120 จาก 24
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร... ● **เรื่อง
ดีๆ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ

ผลิตข้าวกล้องงอกของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานการประชุมชี้แจง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและนโยบายด้านการเกษตรแก่ประธานและผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
และร้อยเอ็ด จำนวน 700 คน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุรินทร์ จำกัด ย้ำเป้าหมายยกระดับสหกรณ์ภายในปี 2560 พร้อมชูสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการนำนโยบาย
ด้านการเกษตรของรัฐบาลไปช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน
ยิ่งขึ้น... ● **นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด **“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของ
แผ่นดิน”** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภช
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก (บริเวณแยกผ่านฟ้า-แยก จ.ป.ร.) โดยการจัดงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่รัฐบาลกำหนดจัดขึ้น โดย
ใช้ชื่องานว่า **“ถนนสายวัฒนธรรมไทย ไตรัมพระบารมี”** ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง และถนนราชดำเนินกลาง... ● **นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล**
เตือนประชาชนและเกษตรกรทำ **“หุดบ่อ”** อย่าประมาทอาจขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในบ่อได้ ย้ำขอให้
จำหลัก 3 ต 1 จ (ตรวจสอบก๊าซเดิมอากาศ เตรียมอุปกรณ์ และเจาะบ่อใหม่) คือ ตรวจสอบก๊าซพิษ
และปริมาณออกซิเจนภายในบ่อ เดิมอากาศเพื่อช่วยระบายหรือถ่ายเทอากาศภายในบ่อ เตรียมอุปกรณ์ใน
การทำงานและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงจัดให้มีคนคอยช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินที่
บริเวณปากบ่อ และเจาะบ่อใหม่ขนาดมาตรฐานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าหรือแบบเทอร์โบเน่ ซึ่งจะช่วย
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต... ● **นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง** เป็นประธานเปิดการสัมมนาในโครงการ **“ถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
พื้นที่อ่าวไทยตอนบน”** จัดขึ้นโดยเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท และ
สำนักงานประสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ (สปส.) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ พร้อม
ด้วยคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากชุมชนในท้องที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม
ท่า โรงแรมเซาท์เทิร์นเพลส จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ
เรื่อง **“ทิศทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอ่าวไทย”**... ● **น.สพ.อยุทธิ์ หรินทรานนท์ อธิบดี
กรมปศุสัตว์** เป็นประธานเปิดนิทรรศการและผลงานในพื้นที่เขต 3 นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
เนื้อสัตว์ปลอดภัยซึ่งจัดในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี น.สพ.สมบุญ หลิม
วัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 กล่าวรายงาน... ● **ปิดท้ายข่าว...ยังไม่มีมีการเปิดรับสมัครสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมอุทยานฯ** ซึ่งเป็นที่หมายปองของข้าราชการที่จะได้มาั่งเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่เป็นกรม

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 3 ธันวาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4390

Col.Inch: 44.42

Ad Value: 57,746

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 173,238

คลิป: ๓๗

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับเกรดบี ที่มีงบประมาณและผลประโยชน์จำนวนมหาศาลปีละหลายหมื่นล้าน ทั้งที่เป็นกรมไม่ใหญ่โต มีข้าราชการทั่วประเทศเพียง 3,000 กว่าคน ส่วนมากจะเป็นคนของนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังและคอยผลักดันและสิ่งสำคัญ แ่ววๆ...มาว่า ต้องมีปัจจัยอย่างน้อย 60-70 โล มิฉะนั้นอย่าหวังเลยว่าจะได้ ผิดกับปัจจุบันต้องพิจารณาสรรหาคนที่จริงจัง... ● ผাগให้ทัน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยพิจารณาใกล้กรองหาบุคคลที่จริงจังได้ไม่ต้องผิตหวัง ..อือ... ● ขอแสดงความยินดีนายชุตติเดช คนดีมีฝีมือ ผอ.ส่วนปลูกป่าภาครัฐ งานที่คั่งค้างก็จะได้สิ้นไหล... ● สุทัศน์ คงแย้ม ลูกจากแก้อี ผอ.ส่วนปลูกป่าภาครัฐไปช่วยงานที่กระทรวงทรัพยากรว่ากันว่ามีกลิ่นไม่ค่อยดี... ● นายวิวัฒน์ ธีระแนว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ประสานงานกับทหารเร่งปฏิบัติประชาสัมพันธ์รณรงค์การปลูกป่าและรักษาป่า เข้าถึงกับชาวบ้านตามนโยบายของรัฐจนไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเอง...ทำดีก็ต้องเขียร์กันหน่อย... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสที่หน้าครบ..กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

■ หลวงสมภครฯ

สังคมโพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์ ตรงไปตรงมา เฝ้ามองหน้าทุกความจริง ...๐...ง้างปากข้าง ฟันตลบที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลัง งบเร่งด่วน โครงการแก้ภัยแล้งตามนโยบาย คสช. ตกมาถึง “กรมทรัพยากรน้ำ” มือที่มองไม่เห็น ก็ล้วงเข้ามา สั่งให้ใช้บริการ “บริษัท อ.หน้าสวย” แต่ บิ๊กกระทรวงทรัพยากรฯ ไม่กล้าตามใจ เพราะกลัวจะซ้ารอยอุทยานราชภักดิ์ มือที่มองไม่เห็น ก็วิ่งโร่ไปฟ้อง “พีใหญ่ทีศบูรพา” งานเข้า บิ๊กกระทรวงทรัพยากรฯ ต้องรีบหอบหลักฐานมาเคลียร์ “พีใหญ่ทีศบูรพา” เห็นข้อมูลแล้ว อุทาน! อี้ยหยาา สุดท้าย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องรีบสั่งระงับ งบก่อนโต ดึงอ้อยออกจากปากข้างได้ หุดหวิด ...๐... ไม่ธรรมดา แ่วว่าก่อนหน้า “บริษัท อ.หน้าสวย” ได้เข้าไป ปิดจ๊อบ แลวๆ คลองหลอด มาเรียบร้อยแล้ว วงเงิน หลายพัน ล้านบาท ก่อนมาสะดุดต่อที่กระทรวงทรัพยากรฯ แต่ยังไม่ลดความพยายามเป้าหมายต่อไป ล็อกเป้า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “บิ๊กนมชง” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ห้ามกะพริบตา เพราะ “บริษัท อ.หน้าสวย” มีแบ็กเป็นระดับ “บิ๊ก” ที่มีคนเกรงใจ

...๐...ขยันกันจริง “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บินกลับจากปารีส ถึงไทยตอนรุ่งสาง กลับบ้านไปอาบน้ำทาแป้งเสร็จสรรพ ก็รีบbingเข้าทำเนียบรัฐบาลทันที ตลอดทั้งวันหัวบันไดตึกไทยคู่ฟ้าไม่มีแห้ง คนแรกที่มาพบแต่เช้าคือ “บิ๊กหมู” พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ตามมาติดๆ คือ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ช่วงบ่ายเป็นคิวของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คล้อยหลังไม่นาน “บิ๊กต๊อก” พล.อ.โอบูลย์ คุ้มฉายา ขาดก็แต่ “บิ๊กโด่ง” พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร “บิ๊กป้อม” บอกไม่มีอะไรแค่มารายงานสถานการณ์ตามปกติ แต่ที่ไม่ปกติ วานนี้ บิ๊กตู พุดซัด “บิ๊กโด่ง” จะลาออกเพื่อลดแรงกดดันเรื่องอุทยานราชภักดิ์หรือไม่ คงต้องคิดเอง แต่ที่แน่ๆ ไม่กระทบ คสช. เพราะ คสช. มีตั้ง 4 เหล่าทัพ ไม่รู้แปลว่าอะไร แต่ที่แน่ๆ เรื่องอุทยานราชภักดิ์ พล.ร.อ.พะจูนณ์ ตามประทีป เชื่อว่ามีทุจริตซัวร์ ดูทรงแล้วงานนี้ คงไม่มี ตายเดี่ยว แน่ ถ้าจวนตัวจริงๆ มีสิทธิ ลากออกมาทั้งยวง ...๐... สังคมฝากมา ขอเชิญ สวดพระปริตร อธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย และเจริญภาวนาเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดยพระอาจารย์อารยะวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หรือภูโยชโย จ.ลำพูน ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม วันที่ 6 ธ.ค. 2558 เวลา 07.00-09.30 น. ■



เยี่ยมชมสหกรณ์...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกระบวนการปลูกข้าวในถังและบ่อปูน ของสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ซึ่งมีการผลิตและแปรรูปข้าวที่ครบวงจร โดยมีนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

บิ๊กฉัตรชูกรมไหนฮีดเรียกแจงรายตัว

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า จากการหารือข้อราชการ กระทรวงมหาดไทยถึงการเตรียมการรับมือภัยแล้งนั้นที่ประชุมเห็นควรให้นำมาตรการที่ 4 คือการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด และพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 55 จังหวัด ไปใช้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจากเห็นว่าในช่วงต่อจากนี้ราคายางอาจยังไม่กระเตื้องขึ้น จึงต้องนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ เช่น ปลุกพืชชนิดอื่น ทำอาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์หรือทำการเกษตรประเภทอื่น โดยมอบให้อธิบดีกรมการปกครองและรองปลัดไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาความเหมาะสมต่อไป

ขณะที่นายไอฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงบูรณาการงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรทั้งระบบ ว่ารัฐบาลนี้มีแนวทางให้ทุกหน่วยงานร่วมมืออย่างเป็นทางการ และมุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผ่านศูนย์การเรียนรู้เกษตร 882 ศูนย์ในอำเภอละ 1 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดทางการเกษตร โดยเกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกร และ

ปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จ

นายไอฟาร์ กล่าวอีกว่า โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด โดยแต่ละศูนย์ต้องมีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย 4 องค์ประกอบคือ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 100,000 คนในปี 59 โดยการทำงานจากนี้ไปจะใช้เกษตรกรเป็นกลุ่มเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้แต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันจะมีข้อมูลรายศูนย์ เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองประเด็นการพัฒนาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการเกษตรกรและพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งเป็นจุดที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐด้วย

“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้ย้ำทุกหน่วยงานทำเพื่อเกษตรกร หากไม่บูรณาการร่วมกัน และพอมมีปัญหา อธิบดีแต่ละกรมก็จะถูก รมว.เกษตรฯเรียกมาชี้แจงและไล่จี้เรื่องงานให้เดินหน้าให้ได้ตามเป้าหมายปี 59 เป็นปีแห่งการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร” นายไอฟาร์กล่าว.